

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2023**

-----

**1. 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển**

Sáng 27/02/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” được tổ chức nhằm tổng kết những thành tựu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, phổ biến ý nghĩa sâu sắc của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử, giúp định hướng phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam qua các thời kỳ.

**2. Thư gửi cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế Đất Sen hồng**

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2023), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa gửi thư chia sẻ với những khó khăn và chúc các thầy thuốc luôn vui, khỏe, tràn đầy năng lượng để luôn vững bước trên con đường cao quý là mang lại sự sống, sức khỏe cho mọi người. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng các thầy thuốc nhân ngày 27/02**

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2023), chiều ngày 27/02/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đến thăm, chúc mừng các thầy thuốc trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu gửi lời chúc đến các thầy thuốc và gia đình nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc; đồng thời trân trọng những đóng góp của các thầy thuốc cho sự phát triển của ngành y tế Đất Sen hồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn, các thầy thuốc tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho các thầy thuốc trẻ; đồng hành cùng ngành y tế tỉnh trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**4. Nhiều nỗ lực của ngành y tế vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân**

Theo báo cáo của ngành y tế, một trong những kết quả nổi bật trong năm 2022 chính là có đến gần 96% tỷ lệ người dân hài lòng với các dịch vụ y tế.

Để có được kết quả trên, ngành y tế đã không ngừng nỗ lực trong việc hoàn thiện hạ tầng, đầu tư trang thiết bị hiện đại; chú trọng nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân; đặc biệt là tiếp nhận chuyển giao nhiều kỹ thuật, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**5. Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp về vay vốn sản xuất, kinh doanh**

Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào chiều ngày 27/02/2023.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị các doanh nghiệp và chi nhánh Ngân hàng cùng nhau trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn để thấu hiểu và tìm giải pháp tháo gỡ.

Theo đó, hầu hết các doanh nghiệp mong muốn được vay vốn để sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là thiếu tài sản thế chấp hoặc tài sản thế chấp chưa đảm bảo theo yêu cầu để vay vốn. Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực lương thực đang cần vốn nhưng đã hết hạn mức tín dụng. Cùng với đó, độ trễ trong triển khai chính sách hỗ trợ của Trung ương dành cho doanh nghiệp tại địa phương cũng dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập  
TĂNG VĂN KHƯƠNG**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949